



ที่ อต ๐๐๒๓.๒/๑๖ ๓๑๘

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อต ๔๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรธานี และนายอำเภอสร้างคอม

อ้างถึง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยดำเนินการแทน ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม ได้รายงานร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการของพนักงานส่วนตำบลแทน และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบแทน ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๒๑-๑๖๔๖



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป  
เป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี  
เป็นหน่วยดำเนินการแทน

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  
อำเภอสร้างคอม ได้รายงานร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน  
ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการของพนักงานส่วนตำบลแทน และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  
จังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป  
เป็นสายงานวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี  
เป็นหน่วยดำเนินการสอบแทน ตามประกาศลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน โดยมีรายชื่อ  
ตามแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.อุดรธานี ดำเนินการแทน

แนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนตำบล / อำเภอ	ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก	ลำดับชั้นบัญชี
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นางสาวปริยวดี พงษ์นิสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๑
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงดา อำเภอสร้างคอม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นางสาวฐิติพรรณ ประดับคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๑

( นายสาจิต จันทศิริ )

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ/เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี